
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธร เทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

4. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุวัฒน ์ เนาว์รุ่งโรจน ์  

5. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

6. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี กัลยา  

7. นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

   8. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

9. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

10. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

11. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

12. นายนคร  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาล นคร  ทองค า  

13. นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ เมืองทรัพย์  

14. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายด้วง  

15. นายอ านวย เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อ านวย เพ็งจันทร์  

๑6. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรด ารง  

2. นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรี สมใจ จิตวิรัตน์นุกูล  

3. นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ธนคม เจริญฤทธิ์  

4. นายเมษา ธนาวุฒ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี เมษา ธนาวุฒ ิ  

5. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

6. นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัด ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ  

7. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

8. นายกษิดิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

9. น.ส.ทิพยวรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2 ทิพยวรรณ สุวรรณรัตน์  

10. นายประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ ประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน์ แทน ผอ. 

11. นายสืบพงค์ ธรรมาภิบาลอุดม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1 สืบพงค์ ธรรมาภิบาลอุดม  

12. นายสมเกียรติ บ ารุงภักดิ์ ประธานชุมชนตะวันออกวัด สมเกียรติ บ ารุงภักดิ์  

13. นางเกษร อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ เกษร อุดมศักดิ์ แทน ผอ. 

14. นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธ์  

15. น.ส.นัคมน เรืองจรัส หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป นัคมน เรืองจรัส แทน ผอ. 

16. นายสุรินทร์ สมทรง ประธานชุมชนบ้านในหวัง สุรินทร์ สมทรง  

17. นายสยุมพร หอมสีฟูา ประธานชุมชนตลาดใน สยุมพร หอมสีฟูา  

18. นายยศฐา ค างาม ประธานชุมชนโดมทองธานี ยศฐา ค างาม  

19. นายเจริญพร วงศ์อักษร ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงศ์อักษร  

20. นายจิตติโชค ปุากว้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จิตติโชค ปุากว้าง  

21. นางนุชนารถ ช่วยอุปการ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน นุชนารถ ช่วยอุปการ  

22 น.ส.นุสรา ชาตรี พนักงานจ้างทั่วไปส านักปลัด นุสรา ชาตรี  

23. นางชมพูนุช รัตนสุภา พนักงานจ้างทั่วไปส านักปลัด ชมพูนุช รัตนสุภา  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 4 
ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี (ห้องประชุมเล็ก) สวนพฤกษาสิรินธรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.- 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                       เรื่องที่ 1 แนะน า นางขนิษฐา  รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
                        เรื่องท่ี 2 แนะน า นางสาวทิพวรรณ  สวุรรณรตัน์ ผู้จัดการสถานธนานบุาลแห่งที่ 2 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี

พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๒  
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าซ่อมแซมหลังคา
อาคารลดโลกร้อน 

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่อง ยินยอมการรับโอนทรัพย์สิน (เรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อม
อุปกรณ์กู้ภัย จ านวน 1 ล า และไซเรนมือหมุน จ านวน 1 เครื่อง) 

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอประทานบัตร ค าขอประทานบัตรที่ 
3/2561 ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ ค่าเครื่องตรวจ วัดฝุุนและคุณภาพอากาศ)            

ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.๒๕๖3 ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด)  

ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตาม
โครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า “หลาดชุมทางทุ่งสง”) 

ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์)               

ระเบียบวาระท่ี 12 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายโครงการการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ
ส่วนกลางครั้งที่ 1/2563)        

ระเบียบวาระท่ี 13 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง)         

ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

ระเบียบวาระท่ี ๑5 เรื่องอ่ืน ๆ          
            ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2562 
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
          เรื่องที่ 1 แนะน า  

- นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ย้ายมาจากเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- นางสาวทิพวรรณ  สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 ย้ายมาจากเทศบาล
เมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  
          เรื่องท่ี 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 2 ท่าน  คือ 

1. นายโชคดี  หนูคีรี 
2. นายปัญญา  จินาวงศ์ 

และขอต้อนรับประธานชุมชนทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในวันนี้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง
ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๒ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ประชุม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีทั้งหมด 24 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 1 อยู่ในหน้าที่ 3 – 4 
ระเบียบวาระท่ี 2 อยู่ในหน้าที่ 4 
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 4 – 8 
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 8 – 9 
ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 9 – 10 
ระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 10 – 12 
ระเบียบวาระท่ี 7 อยู่ในหน้าที่ 12 – 14 
ระเบียบวาระท่ี 8 อยู่ในหน้าที่ 15 – 19 
ระเบียบวาระท่ี 9 อยู่ในหน้าที่ 19 – 20 
ระเบียบวาระท่ี 10 อยู่ในหน้าที่ 20 – 21 
ระเบียบวาระท่ี 11 อยู่ในหน้าที่ 21 – 24 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขค าพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   – 

ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ประชุมเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2562 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 
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นายสมใจ จิตวิรัตนุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตนุกูล รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
            ขอยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง  
แห่งที่ 2 จ านวน 2,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก-จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๘ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการ
พาณิชย์ หากมีความจ าเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงิน -สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปทดรองจ่ายเพ่ือบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืม
เงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   

เหตุผล  
              เนื่องจากช่วงเปิดภาคเรียนเดือนพฤศจิกายน 2562 คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 เพ่ิมมากข้ึน ท าให้เงินทุนหมุนเวียนในการรับจ าน าไม่
เพียงพอ ซึ่งสถานธนานุบาลฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขอกู้เงินกับธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง จ านวน  
35,000,000.- บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือให้กิจการสถานธนานุบาลฯไม่สะดุดหยุดลง  
และสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้มาใช้บริการได้ จึงขอยืมเงินสะสมเทศบาล จ านวน   
2,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลฯ  
 รายละเอียดสถานะการเงินของสถานธนานุบาลฯ ณ วันที่   7  ตุลาคม  ๒๕62    ดังนี้ 

- เงินสดคงเหลือที่ส านักงาน จ านวน 59,983.90 บาท 
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร บัญชีออมทรัพย์ 7,058.01 บาท 
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง บัญชีออมทรัพย์  7,669.50 บาท 
- เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง วงเงิน 10,000,000.- บาท 

ใช้ไป 7,260,000.- บาท คงเหลือ 2,740,000.- บาท 
- เงินกู้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาทุ่งสง วงเงิน 30,000,000.- บาท 

ใช้ไป 20,000,000.- บาท คงเหลือ   10,000,000.-     บาท 
- ทรัพย์รับจ าน าคงเหลือ  2,196 ราย    เงิน 36,527,300.-   บาท 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาในการขอยืมเงินสะสม-
เทศบาล จ านวน  2,000,000.- บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนา 
นุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณวิชัย พลายด้วง ครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ตามญัตติขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาล เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 ผมมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ ทางสถานธนานุบาลจะใช้คืนเทศบาลฯ เมื่อไหร ่ 
1 ปี งบประมาณสถานธนานุบาลต้องใช้คืน ผมเข้าใจ ตามที่สถนาธนานุบาลแจ้งผลด าเนินการมานั้น 
มีเงินคงเหลือ เงินยืมมาจาก 2 ธนาคารมีผลมาแล้ว ธนาคาร ธกส. 30 ล้าน คงเหลือเงิน 10 ล้าน 
ธนาคาร ออมสิน 10 ล้าน คงเหลือเงิน 2 ล้านกว่า รวม 2 ธนาคาร คงเหลือเงิน 12 ล้านกว่า  
ท าไมครับ ผมอยากถามมีข้อสงสัยว่าท าไมเราไม่เอาเงินส่วนตรงนี้มาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
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ในการประกอบกิจการตามประโยชน์ตรงนี้ ผมยังไม่เข้าใจตรงนี้ อยากจะกราบเรียนถามท่านประธาน 
ผ่านไปยังผู้บริหาร ว่าท าไมเราต้องยืมเงินสะสมจากเทศบาลไปหมุนเวียนอีกครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนชี้แจงท่าน
ประธานสภา เนื่องจากว่าเงินที่ได้กู้จากธนาคารออมสิน จะต้องน าไปปิดธนาคาร ธกส. ซึ่งมีดอกเบี้ย  
ที่สูงส่วนหนึ่ง ดังนั้นเงินที่เหลืออยู่อาจไม่เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในระยะนี้ จึงจ าเป็นต้องยืม
ชั่วคราวจากเทศบาล และจะน าเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารออมสิน มาคืนให้ทางเทศบาล  
พอเข้าใจนะครับ เพราะว่าส่วนต่างขณะนี้ เราไม่ได้ใช้เงินของธนาคาร ธกส. เลยในจ านวนที่กู้ทั้งหมด 
และที่กู้เราก็ปรึกษากันจากการที่สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 ได้ไปอบรมได้รับทราบว่าธนาคารออมสิน 
จะลดดอกเบี้ยให้อีก จึงได้เรียนไปยัง ผู้จัดการสาขาที่ 2 ว่าให้เจรจาติดต่อเพ่ือที่จะยกเลิกเงินกู้ของ 
ธนาคาร ธกส. แล้วมากู้ที่นี่ที่ดอกเบี้ยต่างกัน 50 สตางค์ ถ้าเป็นวงเงิน 4-50 ล้าน ก็จะเป็นส่วนต่าง
ที่เป็นแสนต่อปี ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการจัดการบริหาร ผมขอเรียนว่าทางเทศบาลเอง  
ก็ได้ตระหนักเรื่องนี้ และมีการใช้จ่ายอย่างประหยัดและถูกต้องตามระเบียบ จะเห็นได้ว่าจากผลก าไร
ที่เราตั้งสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 ยังมีผลก าไรเป็นล้านบาทในปีนี้ ซึ่งเป็นการประกอบการที่เร็วมาก  
ที่จะเห็นในรายงานที่เสนอต่อสมาชิกสภาและท่านประธานสภา ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง แห่งที่ 2 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุมสภา เห็นชอบยืมเงินสะสมเทศบาลเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 
แห่งที่ 2 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าซ่อมแซมหลังคาอาคาร  
ลดโลกร้อน 

นายสมใจ  จิตวิรัตนุกูล 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตนุกู ล รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารลดโลกร้อน                 

                                                     หลักการ 
 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
  โอนลด 
  กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา 
  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
  หมวดค่าใช้สอย 
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ประเภท  คชจ.ในการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ 
            ชุมทางลดโลกร้อน  เป็นเงิน  36,๐๐๐      บาท 
                                     รวมเป็นเงิน                    36,๐๐๐      บาท   
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารลดโลกร้อนเป็นเงิน        36,000   บาท 
                     รวมเป็นเงิน        36,0๐๐     บาท 

                                                      เหตุผล 
  ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้ให้บริการศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง สวนพฤกษาสิริน
ธร เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลเมือง - ทุ่งสง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัดและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีบุคลากรของหอสมุดประขาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 10 คนไปช่วย  
ท าหน้าที่เป็นวิทยากรประจ าฐานกิจกรรมการเรียน แต่เนื่องจากหลังคาอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมทาง 
ลดโลกร้อน ทุ่งสง ช ารุด เวลาฝนตกน้ ารั่วลงภายในอาคารท าให้ไม้ฝูาเพดานช ารุดผุพัง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายกับผู้มาศึกษาเรียนรู้และเจ้าหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน จ านวน 1  หลัง ในวงเงินงบประมาณ 36,0๐๐ 
บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

- ค่าซ่อมแซมหลังคา อาคารลดโลกร้อน  จ านวน  1 หลัง 
          จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าซ่อมแซม
หลังคาอาคารลดโลกร้อน กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารลดโลกร้อน กรุณายกมือครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ยินยอมการรับโอนทรัพย์สิน (เรือท้องแบนแบบติดตั้ง
เครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จ านวน 1 ล า และไซเรนมือหมุน จ านวน 1 เครื่อง) 
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นายสมใจ  จิตวิรัตนุกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตนุกุล รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ยินยอมการรับโอนทรัพย์สิน (เรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อม
อุปกรณ์กู้ภัย จ านวน 1 ล า และไซเรนมือหมุน จ านวน 1 เครื่อง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

                                                   หลักการ 

 ขอความเห็นชอบ /อนุมัติในหลักการให้เทศบาลยินยอมการรับโอนทรัพย์เรือท้องแบน
แบบติดตั้งเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย  จ านวน 1 ล า และไซเรนมือหมุน จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการให้ถูกต้องความหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อปฏิบัติ 

                          เหตุผล 

 ตามหนังสือส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  นศ  
0021/ว 3917  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการที่ เสนอจังหวัด
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยส านักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด าเนินโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  กิจกรรม
ศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับต าบล ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์มอบให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 รายการ ได้แก่ เรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์
กู้ภัยจ านวน 1 ล า และไซเรนมือหมุนจ านวน 1 เครื่อง ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ขอความเห็นชอบยินยอมรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวมาอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดยินยอมการรับโอนทรัพย์สิน (เรือท้องแบนแบบติดตั้ง
เครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จ านวน 1 ล า และไซเรนมือหมุน จ านวน 1 เครื่อง) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม ยินยอมการรับโอนทรัพย์สิน (เรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จ านวน 1 ล า 
และไซเรนมือหมุน จ านวน 1 เครื่อง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอประทานบัตร ค าขอ
ประทานบัตรที่ 3/2561 ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

นายสมใจ  จิตวิรัตนุกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ จิตวิรัตนุกุล รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอประทานบัตร ค าขอประทานบัตรที่ 
3/2561 ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้างตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
 ขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอประทานบัตร ค าขอประทานบัตรที่ 3 /2561 ของบริษัท 
ผาทองทุ่งสง จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต าบล
ถ้ าใหญ่ ชุมชนท่าแพใต้ และชุมชนบ้านในหวัง ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เหตุผล 
 ด้วยบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด มีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการ 
ขอประทานบัตร ค าขอประทานบัตรที่ 3 /2561 ของบริษัทผาทองทุ่งสง จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ต าบลถ้ าใหญ่ ชุมชนท่าแพใต้ และชุมชน  
บ้านในหวัง ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

           จากรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ทราบว่า เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ขอประทานบัตร ค าขอ
ประทานบัตรที่ 3/ 2561 ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต าบลปากแพรก และต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราชส่งรายงานผลการับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรของบริษัท 
ผาทองทุ่งสง จ ากัด ให้กับเทศบาลเมืองทุ่งสง และปิดประกาศไว้เพ่ือให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน  
ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง  
   

            เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการขอประทานบัตร ค าขอประทานบัตรที่ 3 /2561 ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ชนิดแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2  ต าบลถ้ าใหญ่ ชุมชนท่าแพใต้ 
และชุมชนบ้านในหวัง ต าบลปากแพรก  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทาน
บัตร พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (5) ความว่า “ค าขอประทานบัตรใด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ 
ที่ขอประทานบัตรยังไม่เคย มีความเห็นเกี่ยวกับการขอประทานบัตรในพื้นที่นั้น ให้ส่งรายงานตาม (1) 
ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือขอความเห็น” ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
เมืองทุ่งสง 
            จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอประทาน
บัตร ค าขอประทานบัตรที่ 3 /2561 ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด  ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2  ต าบลถ้ าใหญ่ ชุมชนท่าแพใต้ และชุมชนบ้านในหวัง 
ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น เพ่ือแจ้งให้กับ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอประทานบัตร ค าขอ
ประทานบัตรที่ 3/2561 ของบริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างกรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบเกี่ยวกับการขอประทานบัตร ค าขอประทานบัตรที่ 3/2561 ของบริษัท ผาทองทุ่งสง 
จ ากัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ค่าเครื่องตรวจ วัดฝุุนและคุณภาพอากาศ)         

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่องญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ค่าเครื่องตรวจ วัดฝุุนและคุณภาพอากาศ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

                                                     หลักการ 
            ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุุนและคุณภาพอากาศ เป็นเงิน 80,000 
บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

                                                      เหตุผล 
            ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ขออนุมัติให้จัดท าโครงการจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพ
อากาศในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน 80,000 บาท แต่เนื่องจากการจัดท าโครงการดังกล่าว 
จะต้องด าเนินการจ้างเป็นประจ าทุกปี แต่หากเปลี่ยนไปเป็นการจัดซื้อเครื่องวัดฝุุนและคุณภาพ
อากาศ มาติดตั้งเอง สามารถใช้ได้ทุกวันและต่อเนื่อง และมีความคุ้มค้ากว่าการจัดท าโครงการ  
ซึ่งสามารถตรวจได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น จึงมีความจ าเป็นต้องลดโครงการดังกล่าวและได้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องตรวจวัดฝุุนและคุณภาพอากาศ เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

                     โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าครุภัณฑ ์
 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์      
 ค่าเครื่องตรวจวัดฝุ่นและคุณภาพอากาศ      เป็นเงิน       ๘๐,๐๐๐   บาท 
 รวมโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      เป็นเงิน      ๘๐,๐๐๐   บาท  
 โอนลด 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
 ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ 
 ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเงินส ารองจ่าย  เป็นเงิน       ๘๐,๐๐๐ บาท 
        รวมโอนลด                           เป็นเงิน    ๘๐,๐๐๐   บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อ
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เครื่องตรวจวัดฝุ่นและคุณภาพอากาศ  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ค่าเครื่องตรวจ วัดฝุุนและคุณภาพอากาศ) 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าเครื่องตรวจ วัดฝุ่น 
และคุณภาพอากาศ) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ.๒๕๖3 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด)  

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระ
บรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด)  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
            ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
                 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นเงิน  ๒,๕๒๐,๐๐๐.- บาท 

           รวมเป็นเงิน ๒,๕๒๐,๐๐๐.-- บาท 
โอนลด 
กองการศึกษา 
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แผนงาน การศึกษา 

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์การศึกษา 

ประเภท  ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล ๓  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนดิจิตอล ๓  
 จ านวน  ๒๗  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน  ๒,๕๒๐,๐๐๐.- บาท 
      รวมเป็นเงิน  ๒,๕๒๐,๐๐๐.- บาท 

เหตุผล 
            ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้บรรจุโครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท 
(สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตามล าดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 
            เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ที่จะพัฒนา พ้ืนที่บริเวณเขาถ้ าตลอด เพราะ
เป็นสถานที่ความส าคัญส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน
หย่อนใจและมีพระนอนที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเคารพ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง
ได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสงและประชาคม
ทุ่งสงได้เสนอโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้น
ถ้ าตลอดงบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มิได้ตั้งงบประมาณไว้  
            ดังนั้น เพ่ือให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ กองช่าง แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ การโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นถ้ าตลอด  
งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และโอนลด กองการศึกษา  
แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าจัดซื้อ
ชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตอล ๓ งบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   
            ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณา

อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 

ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือทราบต่อไป 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด) 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทางข้ึนถ้ าตลอด) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย 
(ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่องญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย 
(ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.-  

หลักการ 
            ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอความเห็นชอบเช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) จ านวน ๒ แปลง 
รวมพ้ืนที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๑๐ ตารางวา ตั้งอยู่ถนนชนปรีดา ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน ๒๐ ปี 

เหตุผล 
           ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง           

สู่มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสังคม “ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง” วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 

ย่านเมืองเก่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนัก

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างงาน 

และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีเป้าหมายเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน

บริษัทยิบอินซอย จ านวน ๒ แปลง คือ โฉนดเลขที่ ๔๑๑ เลขที่ดิน ๙ หน้าส ารวจ ๔๕๒ พ้ืนที่ ๒ ไร่  

๓ งาน ๗๐.๖๐ ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๒ เลขที่ดิน ๑๐ หน้าส ารวจ ๔๕๓ พ้ืนที่ ๓ งาน 
๒.๕๐ ตารางวา รวมพ้ืนที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๑๐ ตารางวา ที่ตั้งถนนชนปรีดา ต าบลปากแพรก  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๒๐ ปี  
            ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์เช่าที่ดินของเอกชนบริเวณดังกล่าวอายุ สัญญาเช่า     
๒๐ ปี โดยมีอัตราเช่า ดังนี้  

 

ปีท่ี อัตราค่าเช่า/เดือน รวม 
๑ ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒-๓ ๑๕,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท 
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๔-๖ ๙๓,๗๘๐ บาท ๒๘๑,๓๔๐ บาท 
๗-๙ ๙๘,๔๖๙ บาท ๒๙๕,๔๐๗ บาท 

๑๐-๑๒ ๑๐๓,๓๙๓ บาท ๓๑๐,๑๗๙ บาท 
๑๓-๑๕ ๑๐๘,๕๖๓ บาท ๓๒๕,๖๘๙ บาท 
๑๖-๑๘ ๑๑๓,๙๙๒ บาท ๓๔๑,๙๗๖ บาท 
๑๙-๒๐ ๑๑๙,๖๙๒ บาท ๒๓๙,๓๘๔ บาท 

รวม ๑,๘๓๓,๙๗๕ บาท 
 

             ค่าเช่าตลอดสัญญา ๒๐ ปี เป็นเงิน  ๑,๘๓๓,๙๗๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่น- 
สามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
             ทั้งนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕๔ (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (๑๒) 
เทศพาณิชย์ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่
จอดรถ (๖) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (8) 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ และการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นไปเพ่ือประโยชน์ราชการ นอกจากนี้ แนวทาง
ปฏิบัติตามเดิมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่จะก าหนดไว้
ในสัญญาไม่เกิน เดือนละ  ๒๐,๐๐๐.-บาท ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ให้ขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด   

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ขอความเห็นชอบเช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) จ านวน ๒ แปลง 
รวมพ้ืนที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๑๐ ตารางวา ตั้งอยู่ถนนชนปรีดา ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน ๒๐ ปี  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว ครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาลญัตติเรื่อง  
ขอความเห็นชอบเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาด
รวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) เหตุผล ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณค่า  
ทุนทางวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง สู่มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสังคม “ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง” 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาย่านเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือปลุกจิตส านึก  
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีเปูาหมาย 
เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย จ านวน 2 แปลง ท่านประธานที่เคารพครับ เรียนถามท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า ที่ เทศบาลเมืองทุ่งสงเช่าที่ดินของเอกชนบริเวณดังกล่าว  
อายุสัญญาเช่า 20 ปี โดยมีอัตราเช่าตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงไว้นะครับ  ปีที่ 1 อัตราค่าเช่า 
เดือนละ 10,000 บาท ปีละ 120,000 บาท แต่พอมาปี 2 – 3 จะมีค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท  
ปีละ 180,000 บาท ที่นี้ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า การปรับค่า
เช่าปีที่ 1-2-3 ขึ้นมาประมาณ 50% คือขึ้นมาเดือนละ 5,000 บาท แต่ทีนี้มาปี 4–5–6 มันก็ขึ้นมา
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อัตราค่าเช่าเดือนละ 93,780 บาท ขึ้นมาประมาณ 30,000 กว่าบาท ผมคิดว่ามันขึ้น 50% 
สรุปว่าเราใช้งบประมาณในการลงทุนใช้เงินในการเช่าที่ดินบริษัทยิบอินซอยตรงนี้เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 
73.10 ตารางวา เท่ากับ 20 ปี มารวมแล้วเป็นเงิน 23,444,004 บาท ผมเห็นด้วยกับเทศบาลว่า
การเช่านี้ในเทศบาลไม่มีที่ตรงไหน เพราะว่าพ้ืนที่เป็นอาคารหมดแล้ว ผมว่าค่าเช่าอย่างนี้มันจะคุ้ม 
กับที่เราต้องลงทุนหรือไม่ เพราะว่าเราต้องลงทุนไปสร้างอาคารวัสดุก่อสร้างขึ้นมาอีก ทีนี้ผมขอท า
ความเข้าใจท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า ค่าเช่าท าไมถึงขึ้นปีละ 50% ขอขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอบคุณส าหรับค าถามที่ท่านสมาชิกได้เรียนถาม ผมขอเรียนว่า 
อาคารธนาคารสยามกัมมาจลตามระเบียบของการรถไฟที่เราเช่าพ้ืนที่ เขาคิดตารางวาในอัตรารวม
แล้ว 1 ปี สมมุติปีที่ 1 ของบริษัทยิบอินซอย 120,000 บาท แต่ของการรถไฟ 176,760 บาท  
ซึ่งตรงนี้เราสามารถเจรจาโดยกองคลังได้ต่ ากว่า แต่สถานที่เราจะเห็นว่าธนาคารสยามกัมมาจล  
หรือศูนย์กระจ่ายสินค้ากับบริเวณถนนชนปรีดา เป็นพ้ืนที่ย่านการค้าที่ต่างกัน ดังนั้น ในราคาที่เรา
เจรจามันได้ถูกที่สุดส าหรับผู้ที่จะท าการค้า แล้วก็เป็นท าเลที่ดีส าหรับอ าเภอทุ่งสง ในส่วนต่างที่ บอก
ว่า 50% มันเป็นไปตามระเบียบในการเช่าที่เป็นเงื่อนไขที่เราเอาการรถไฟมาเป็นตัวเปรียบเทียบใน
การเช่า ดังนั้นถ้าเราไปท าอย่างนี้ในส่วนต่างผมคิดว่าเจ้าของที่ถ้าเช่ามาจนถึงต่อเดือนในปีที่ 19-20 
ในขณะที่เอกชนเช่าอยู่ ณ ปัจจุบันก็เป็นแสนเช่นเดียวกัน ผมคิดว่า ณ ปีนี้กับ 20 ปีข้างหน้า 
ค่าของเงินย่อมต่างกัน ผมขอยกตัวอย่างนะครับ ขออธิบายในพ้ืนที่ผังทั้งหมดว่า ท าไมทางเทศบาล 
ถึงต้องท าและพัฒนาพ้ืนที่ส่วนนี้ครับ ขอไสลด์ จะได้เห็นเป็นตัวจิกซอร์อย่างไร พ้ืนที่วัฒนธรรม  
ที่เราก าหนดขึ้นโดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ท าการศึกษาวิจัย ว่าจะสอดคล้องกันอย่างไร 
ท่านจะเห็นว่าพ้ืนที่ของเอกชน (ยิบอินซอย) ใกล้สี่แยกชนปรีดาและกรอบทั้งหมดคือพ้ืนที่ที่เรา  
จะพัฒนาทั้งหมด สี่น้ าตาล ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ของการรถไฟ แล้วในพ้ืนที่ของการรถไฟ จะมีบ้านพัก 3 ที่  
บริเวณหลังสถานีมีบ้าน 300 กว่าหลัง ซึ่ งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมถึงบ้านพักรถไฟ 
บ้านนาเหนือรวมถึงหลังโรงเรียนสตรีทุ่งสง นั้นคือพ้ืนที่การรถไฟ ที่ในอนาคตที่เราจะต้องจับมือ 
กับการรถไฟปรับปรุงบ้านพักให้เป็นหมู่บ้านที่จะเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องในชุมชน
บ้านพักรถไฟ รวมถึงโรงพยาบาลรถไฟด้วย ถ้าท่านได้ไปดูที่โรงพยาบาลรถไฟโดยเฉพาะห้องคลอด 
ห้องท าฟันยังมีเครื่องใช้ที่สามารถใช้อยู่ได้ ณ ปัจจุบันแล้วพนักงานรถไฟก็ยังไปรับบริการ เพราะว่า
ผู้ปุวยของการรถไฟที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มักกะสัน ต้องผ่านจากโรงพยาบาลรถไฟทุ่งสง  
นะครับ ดังนั้นประวัติศาสตร์ตรงนี้รวมถึงโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ การรถไฟจึงกลายมาเป็น
เรื่องเล่าที่เราต้องมาร้อยเรียง รวมถึงบ้านพักทั้งหมดต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดิน เราจะเห็นได้
ว่าธนาคารสยามกัมมาจลเชื่อมสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ท าทางเชื่อมเป็นทางเดินที่สามารถเป็น
ห้องสมุดที่มีชีวิต เป็นทศพิธราชธรรม ค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพ่ือให้
เด็กได้เรียนรู้ในทุกเดือน เช่น วันปีใหม่ ก็จะมีเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของปีใหม่ว่าเป็นอย่างไร  
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นวันตรุษจีน หรือวันที่ 2 เมษายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็จะมีเรื่องเล่าหมด ดังนั้นพ่ีน้องที่จูง
ลูกหลานเป็นการเดินพาลูกได้เรียนรู้ แต่ละเดือนมีการปรับเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ตามวาระในแต่ละเดือน
ทั้ง 12 เดือน เพื่อที่จะให้เด็กได้รู้เรื่องวันส าคัญต่างๆ ของประเทศไทย วันส าคัญของโลก วันส าคัญที่
เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เรายึดถือปฏิบัติกันมาเป็นอย่างไร ดังนั้นมันจะเป็นแหล่งที่เราสามารถเรียนรู้
จากธนาคารสยามกัมมาจล เดินเชื่อมมาที่สถานีรถไฟ ผมเชื่อว่าลูกๆ เราทุกคนอยากเห็นรถไฟ  
อยากขึ้นรถไฟ ท่านจะเห็นว่าท าไมคณะวุฒิสมาชิกที่มาวันอาทิตย์ ลงเครื่องบินที่นครฯ แล้วท าไม 
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นั่งรถไฟจากสถานีจังหวัดนครศรีฯ มาลงที่สถานีชุมทางทุ่งสง เป็นเรื่องเล่าที่ก าหนดให้ทุ่งสงเชื่อมกับ
จังหวัดนครศรีฯ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระบบราง ไปนมัสการพระบรมธาตุ  เป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ผมคิดว่าในส่วนนี้ในอนาคตสามารถวางแผนได้ และระบบรางที่เป็นรางคู่มันก็ท าให้เกิด
ความสะดวกเราสามารถจัดการในส่วนนี้ได้หรือเอกชน ร่วมกับเทศบาล  สามารถด าเนินการได้  
ท่านจะเห็นว่าตลาดในวันอาทิตย์ที่ตั้งมาครบ 100 ครั้ง เป็นส่วนหนึ่งของตัวจิกซอร์ของวัฒนธรรม 
แล้วต่อไปจะขยายไปจนถึงถ้ าตลอดที่เราผ่านญัตติในการออกแบบโดยคนทุ่งสง ผมเชื่อว่าในอนาคต 
อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด เป็นศิลปินแห่งชาติ ผมม่ันใจอย่างนั้น ออกแบบและคงจะลงนามในเดือนนี้
ถ้าผ่านสภา ดังนั้นทั้งหมดนี้เราจะต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมด แต่มันจ าเป็นที่จะต้องใช้เวลา  
ในส่วนไหนที่เราจะพัฒนาได้ก่อน เราก็จะด าเนินการ ดังนั้นที่ถ้ าตลอดก็จะขยายจากด้ามอีโต้ไปถึง
ย่านบริเวณถ้ าตลอด ท่านจะเห็นว่าในเจดีย์ที่อยู่บนยอดเขาของถ้ าตลอด ขั้นตอนต่างๆ ถ้าแบบเสร็จ
แล้วต้องขอกรมปุาไม้ และเป็นการออกแบบที่จะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนภูเขาถ้ าตลอดทั้งหมด 
แล้วก็เป็นจุดชมวิว เป็นจุดรวมใจส าหรับพ่ีน้องชาวทุ่งสง และคนที่เดินทางผ่านทุ่งสง จากตรัง 
กรุงเทพฯ สุราษฎร์ฯ หาดใหญ่ นครศรีฯ และพัทลุง ก็จะได้มานมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่เราได้
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช น ามาไว้ที่แห่งนี้ ซึ่งขณะนี้ตั้งประดิษฐานที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรี
ฯ เพราะถือว่าสิ่งที่พระบรมธาตุจังหวัดนครศรีฯ มีอยู่แล้ว แต่พระสังฆราชได้ถวายให้กับจังหวัดนคร
ศรีฯ มติของข้าราชการบ านาญบอกว่า ท่านนายกฯ จะดีหรือไม่เอามาประดิษฐ์ไว้ที่ทุ่งสง ผมบอกยินดี
ครับ แล้วเราก็ท าประชาคมมาครั้งหนึ่งแล้วที่ถ้ าตลอดทั้งชุมชนเปรมประชา และราชบริพารทุกคน 
เห็นชอบดังนั้นขึ้นตอนต่างๆ มันต้องใช้เวลาระยะเวลาในการพัฒนามันไม่ได้บอกว่า 5 -10 ปี  
มันต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลา งบประมาณ เพราะว่าเจดีย์ที่สร้างอยู่บนภูเขาก็เช่นเดียวกันมันก็ต้องหา
เงินส่วนข้างนอก จากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้าง เพราะงบเทศบาลทั้งหมดไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ครับ ผมขออธิบาย จริงๆ แล้วเป็นส่วนต่างของค่าเช่า แต่ ให้เห็นได้ว่ารูปแบบในผัง
ทั้งหมดมันจะต้องเป็นการเดินเพ่ือจะให้ทุกคนได้ออกก าลังกายได้ศึกษาไม่ใช่เพียงขับรถผ่าน  
หรือปั่นจักรยานในเมืองเพ่ือจะลดความแน่นหนาของการจราจรในอนาคตด้วย จึงขอเรียนให้ท่าน
สมาชิกสภาได้ทราบถึงการพัฒนาฟ้ืนฟูในพื้นที่ของวัฒนธรรม และเราได้ท าส าเร็จในเรื่องหลาดชุมทาง 
ดังที่เห็นและเป็นตัวอย่างระดับประเทศที่จะท าให้ท้องถิ่นต่างๆ เข้ามาดูงาน ซึ่งขณะนี้อยากเชิญชวน
ท่านสมาชิกด้วยว่า ในวันที่ 15 ธันวาคม หากท่านเดินทางกลับจากระยองทัน อบจ. ล าพูน 40 คน 
จะมาเยี่ยมศึกษาดูงานเรื่องตลาดชุมทางของเรา วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เทศบาลนครนครปาก
เกร็ดจะมาศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการหลาดชุมทางเช่นเดียวกัน 340 คน ของเชิญชวน
สมาชิกสภารวมถึงประธานและคณะกรรมการชุมชนได้มาร่วมต้อน รับชุมชนเทศบาลนคร 
นครปากเกร็ด มาอยู่ร่วมกับเรา ขอขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณประจิน เนื้อเขียว ครับ 

นายประจิน เนื้อเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณนายกฯ ครับที่ได้ชี้แจงละเอียด ทีนี้ผมขอถามต่ออีกนิดว่าที่ดิน 2 แปลง 3 ไร่ 2 งาน 
แปลงที่ 1 โฉนดที่ 411 2 ไร่ 3 งาน 70.60 ตารางวา หน้าธนาคารกรุงไทยใช่หรือไม่ แปลงที่ 2 
น่าจะเป็นข้างโรงน้ าแข็งใช่หรือไม่ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

เป็นที่แปลงใหญ่ครับ ที่ร้านจักรยาน 6 ห้องไม้ รวมถึงที่ขายวัสดุก่อสร้างแปลงใหญ่ เป็นแปลงเดียว
ทั้งหมด ไม่ได้เกี่ยวกับอาคารที่ก าลังบูรณะอยู่ เข้าใจนะครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
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ประธานสภาเทศบาล - ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย 
(ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ14 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบริษัทยิบอินซอย (ตามโครงการเช่าที่ดินพัฒนาเป็นตลาดรวม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างห้องน้ า “หลาด
ชุมทางทุ่งสง”) 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี 
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างห้องน้ า “หลาดชุมทาง
ทุ่งสง”) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
             ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท โครงการก่อสร้างห้องน้ า “หลาดชุมทางทุ่งสง” 

เพ่ือก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ขนาด ๒.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร ประกอบด้วย 
ห้องน้ าชาย ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร  จ านวน  ๑  ห้อง 
และห้องน้ าผู้หญิง ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จ านวน  ๑  ห้อง 
 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      เป็นเงิน     ๓๑๑,๐๐๐.- บาท 
             รวมเป็นเงิน     ๓๑๑,๐๐๐.- บาท 
โอนลด 
กองการศึกษา 

แผนงาน การศึกษา 

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวด ค่าครุภัณฑ์  
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ครุภัณฑ์การศึกษา 

ประเภท  ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิตตอล ๓  
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนดิจิตอล ๓  
 จ านวน  ๒๗  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน     ๓๑๑,๐๐๐.- บาท 
      รวมเป็นเงิน     ๓๑๑,๐๐๐.- บาท 
 
 
 

เหตุผล 
            ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ 
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีความประสงค์ด าเนินการ โครงการก่อสร้างห้องน้ า“หลาดชุมทางทุ่งสง” 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีห้องน้ าสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย และเพ่ือ
เป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยว “หลาดชุมทาง” อ านวยความสะดวกประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอย  
และแม่ค้า พ่อค้า งบประมาณ ๓๑๑,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น 
            เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มิได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น เพ่ือด าเนินการ

โครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทโครงการก่อสร้างห้องน้ า“หลาดชุมทางทุ่งสง” เป็น
เงิน  ๓๑๑,๐๐๐.-บาท    (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
            ดังนั้น จึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้ งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ า“หลาดชุมทางทุ่งสง” 
ตามรายเอียดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณวิชัย พลายด้วง ครับ 

 

นายวิชัย  พลายด้วง  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการท่องเที่ยว
หลาดชุมทางทุ่งสง ผมยินดีด้วย ที่ญัตติท่านผู้บริหารออกมาเสนอ แต่ว่าบริเวณที่ท าห้องน้ า ห้องส้วม 
บริการประชาชน บริเวณตรงไหนครับ แล้วท าไมงบประมาณตรงนี้ไม่เพ่ิมให้สูงอีกซักนิด เป็นความคิด
ของผมส่วนตัว เมื่อสร้างเสร็จผมมีปัญหาอย่างเดียวว่าให้ เปิดให้บริการพ่ีน้องประชาชน  
เรามีค่าบริการหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง ขอบคุณครับ ผมคิดว่าเป็นค าถามที ่ด ีมาก ได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน เนื ่องจากว่าสถานที่  
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นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง คือสถานที่เดิมที่เราเคยรื้อออก เราจะเห็นได้ว่าขณะนี้ห้องน้ า ห้องส้วมของเทศบาล โรงเรียน
รวมถึงที่สาธารณะ ที่เทศบาลดูแล ยกเว้นขนส่งย่อยดีขึ้น 95% ขอบอกไว้ตรงนี้เลย จากการที่เรา
มีคนตรวจสอบทุกวัน แล้วรายงานทุกวันสถานที่แห่งนี ้ที ่อยู ่ใกล้กับธนาคารอิสลามเป็นที ่เดิม 
อาจจะดูว่าต่ าลงนิดหนึ่งก็จริงครับ แต่จ านวนห้อง ผู้หญิง 1 ผู้ชาย 1 แล้วมีโถปัสสาวะ 1 ใช้แค่นี้
เอง เพราะพื้นที่จ ากัดการบริการฟรี เพราะถือว่าเป็นสาธารณะกับคนสัญจร แต่คนของเทศบาล 
จะดูแลตลอดเวลาที่มีการสัญจร ช่วงดึกอาจจะไม่มีคนดู 2 -3 ทุ่ม ยกเว้นวันอาทิตย์ที่มีหลาดชุม
ทาง ตรงนี้จะได้รับการดูแลพิเศษ ผมจะก าชับให้ดูแลพิเศษในเรื่องของความสะอาด และในห้องน้ า
ก็มีน้ ายาล้างมือ กระดาษ ต้องมีอยู่เป็นประจ า  เช่นเดียวกับทุกๆ ที่ของเทศบาล ต้องมีอย่างนี้ 
เวลาเราไปเที่ยวทัศนาจรศึกษาดูงาน ห้องน้ าเป็นเรื่องส าคัญ แม้แต่ปั้มเองก็มีการพัฒนาแข่งขัน
กันเอง ที ่ไหนสกปรกเราก็ไม่อยากจอด ไม่อยากพักรถ เนื ่องจากว่าคนไปเป็นจ านวนเยอะๆ  
การเข้าห้องน้ าถ้าไม่ได้รับความสะดวกก็เช่นเดียวกัน ตรงนี้เราก็ตระหนัก ขอบคุณครับที่ท่าน
สมาชิกได้ถามประเด็นนี้ขึ้น 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณวิชัย พลายด้วง ครับ 

 

นายวิชัย  พลายด้วง  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจิน เนื้อเขียว สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีนายกฯ 
บอกว่าให้มีเจ้าหน้าที่มาดูแล ผลัดเวร ผมคิดว่าถ้าตรงนี้ผมขอน าเสนอตรงนี้ให้กับคณะผู้บริหาร  
ว่าให้เราตั้งเฉพาะ พนักงานควบคุมดูแลเรื่องส้วมตรงนี้ 1 คน ส้วมสาธารณะทุกแห่ง มันมีกี่แห่งครับ 
ไม่ทราบว่าในตลาดก็มีที่จอดรถเมล์ ถ้าเป็นที่สาธารณะขอให้จัดเฉพาะคน มันหมุนเวียนดูแล้ว 
ไม่ค่อยจะเรียบร้อย ขอให้จัดเฉพาะรับมาท างานตรงนี้ 1 คน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 
- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
“หลาดชุมทางทุ่งสง”) 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการก่อสร้างห้องน้ า “หลาดชุมทางทุ่งสง”) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์)         

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธนคม เจริญฤทธิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่ง
สง ขอเสนอญัตติเรื่องญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.-  

                                                      หลักการ 
 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
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  โอนลด 
  กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา           เป็นเงิน   159,00๐     บาท 
 

                                             รวมเป็นเงิน           159,000     บาท 
 
 
 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   - ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์              เป็นเงิน                 159,000     บาท  

 

                                       รวมเป็นเงิน            159,000     บาท 
                                       เหตุผล    

   ด้วยเทศบาลเมืองทุ่ งสง ได้ ให้บริการการใช้ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่ งสง 
แก่ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชมรม สโมสรและกลุ่มต่าง ๆ ที่ขอใช้บริการ รวมทั้งใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง แต่เนื่องจากยังขาดผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในอาคาร  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ภายในอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเงิน  159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

- ขนาดผ้าม่าน 4.70 เมตร x 2.50 เมตร  จ านวน  18  ชุด 
- ขนาดผ้าม่าน 4.70 เมตร x 2.10 เมตร  จ านวน   1   ชุด 
- ขนาดผ้าม่าน 4.60 เมตร x 2.10 เมตร  จ านวน   1  ชุด 
(สืบทราบราคาจากท้องตลาด) 

 

  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอความกรุณาได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
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2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน  
งานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) 

 

 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายโครงการการประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลางครั้งที่ 1/2563)        

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายโครงการการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลางครั้งที่ 1/2563) ตามหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้.-  

หลักการ 
 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
  โอนลด 
  กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา            เป็นเงิน   500,00๐     บาท 
                                                                                                                                                                                                                   รวมเป็นเงิน          500,000     บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   - ค่าใช้จ่ายโครงการการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด

การศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2563  เป็นเงิน  500,000   บาท 
                                                         รวมเป็นเงิน     500,000   บาท 

                                          เหตุผล 
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0816.3/12993 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2562 แจ้งให้เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2563 ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 



22 
 

500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งทางเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ  500 ,0๐๐.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 
   

              จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอ 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายโครงการการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลางครั้งที่ 1/2563) 
กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายโครงการการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลางครั้งท่ี 1/2563) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 13 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้า
ค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง)     

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าค่าย
วิชาการของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.-                                            

                                                         หลักการ 
 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
  โอนลด 
  กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์การศึกษา                  เป็นเงิน   50,00๐     บาท 
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                                           รวมเป็นเงิน       50,000     บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   - ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียน 

รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง                              เป็นเงิน     50,000   บาท 
 

                                              รวมเป็นเงิน         50,000    บาท 
                                  เหตุผล 

    ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. 2563 มีความประสงค์ จะด าเนินโครงการดังกล่าวในโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง (ระดับ
อนุบาล) ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ก่อนวัยเรียน เพ่ือให้การด าเนินการโครงการเข้า
ค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  จึงมีความจ าเป็นต้อง
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

    จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

นายธนคม เจริญฤทธิ์ 
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายนายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.-  
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หลักการ 
             ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในหมวดค่าใช้สอย 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่างสุขาภิบาล 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์โรงงาน 

ประเภท เครื่องอัดภาชนะจากกาบหมากและวัสดุธรรมชาติ แบบ 4 แม่พิมพ์     

ระบบไฮโดรลิ ค อัต โนมั ติ  แร ง อัด ไม่น้ อยกว่ า  ๖  ตั น  พร้อมมอเตอร์ ไฟ ฟูา  
และอุปกรณ์ครบชุด     จ านวน 1 เครื่อง                  เป็นเงิน       ๓๓0,0๐๐.-บาท 

                 รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        ๓๓0,0๐๐.-บาท 
โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน วิชาการวางแผนแกละส่งเสริมการท่องเที่ยว 

หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      เป็นเงิน  330,0๐๐.-บาท 
                                                รวมโอนลดเป็นเงิน        ๓๓0,0๐๐.-บาท 

เหตุผล 
             ด้วยคณะผู้บริหารปัจจุบันมีนโยบายที่ จะฝึกฝนอาชีพพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะฝึกทักษะวิชาชีพใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนารายได้ 
เพ่ิมพูนรายได้ที่จ าเป็นต้องจ่ายไปและเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถกระท าได้ โดยได้
มอบหมายให้กองช่างสุขาภิบาล เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑/2562 และที่ประชุมประชาคมก็สนับสนุนให้จัดซื้อเครื่องอัดภาชนะจากกาบหมากและวัสดุ
ธรรมชาติ จ านวน ๑ เครื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒563 เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการฝึกทักษะวิชาชีพ 
แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว้  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าเป็นต้องโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบประมาณตามแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะโอนได้ โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในกองช่างสุขาภิบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภท เครื่องอัดภาชนะจากกาบหมากและวัสดุธรรมชาติ  
ตามรายละเอียดในหลักการข้างต้น ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่จะพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๒๗ 
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แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

“การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ฉะนั้น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด ขอความ
กรณุาได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือครับ 

 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัต ิ13 เสียง 
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 คน 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 15 เรื่องอ่ืน ๆ  เชิญคุณวิชัย พลายด้วง ครับ      

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ในวาระอ่ืนๆ พี่น้องประชาชนได้ฝากเรียนถามมาจากชุมชนต่างๆ หลายชุมชน ณ วันนี้พ่ีน้องประธาน
ชุมชนฯ หลายท่านก็เข้ามารับฟังการประชุมด้วย และในการประชุมสภาชุมชน พ่ีน้องประชาชน
ประธานชุมชนได้พูดคุย ผมมีปัญหาอยู่ 1 เรื่อง ที่อยากจะกราบเรียนไปยังผู้บริหาร วันก่อนในการ
ประชุมสภาครั้งที่แล้ว ในวาระอ่ืนๆ ผมเคยพูดเคยเรียนท่านผู้บริหารว่าช่วยกันแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง  
คูระบายน้ าไม่ปกติ โดยเฉพาะชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง ผมเคยพูดเน้นย้ าหลังบ้านอดีตประธาน
ชุมชนหลังโรงพยาบาลให้ข้าราชการไปดูแล แต่ไปดูแลอย่างเดียวไม่ได้กระท าการใดๆ เลย ณ วันนี้ฝน
ตกน้ าท่วมขัง จะให้พ่ีน้องประชาชนเข้าใจอย่างไร ผมได้ร้องเรียนมาที่นายกฯ แล้วเขายังบ่นครหาอยู่
ว่าตรงนี้นิ่งดูดาย หรือไม่อยากพัฒนา อยากให้ท่านนายกฯ ได้สั่งการชุดลอก ถ้าไม่มีวัสดุในการ  
วางท่อใหม่ ขุดลอกของเก่าออกไปสมัยท่านนายกฯ ปริวรรต อุดมศักดิ์ หากผมจ าไม่ผิด โดยเฉพาะ
ท่านจรัญ เมืองไทย ไปวางท่อตรงนั้นไว้เรียบร้อย แต่ ณ วันนี้ ตรงนี้ตื้นเขิน ตะกอนดิน – ทราย  
เข้าไปอุดตันท่อเราต้องแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหา ช่วยไปดูแลหน่อยมีกรมโยธาฯ  
สร้างทางระบายน้ า เราสามารถระบายน้ าไปลงตรงนั้นได้ในอนาคต ถนนโลกลืม ซอยข้างวัดชัยชุมพล 
เลียบไปทางโรงพยาบาลทุ่งสงประมาณ 5 ปีไม่มีการพัฒนา ท าอะไรเลย ไม่มีการซ่อมแซมปล่อยให้
เอาเครื่องกีดขวางของเทศบาลไปตั้งไว้ บอกจะซ่อมแซมแต่ไม่ได้ซ่อมแซมเลย ขอบคุณมากครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

ขอบคุณครับที่ได้ตักเตือนมาอีกครั้ง ผมจะรับไปด าเนินการให้ 

 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
                                     ลงชื่อ                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 

                                     ลงชื่อ                                     ผู้รับรองการประชุม 
(นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 

 
 
 


